



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กำหนดเงื่อนไขว่า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งนั้น ในครั้งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นที่ตั้ง การจรรยาและเส้นทางการคมนาคมเป็นสำคัญ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนาจึงกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้

๑. จำนวนวันลา (นับเฉพาะลากิจและลาป่วย)

- ลากิจและลาป่วยรวมกันต้องไม่เกิน ๒๓ วันทำการ ในครั้งปีงบประมาณ
(การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจและลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ)

๒. จำนวนครั้งการมาสาย

- มาสายไม่เกิน ๑๕ ครั้ง ในครั้งปีงบประมาณ
- หากมาสายเกิน ๑๕ ครั้ง (๑๖ ครั้งขึ้นไป) ในครั้งปีงบประมาณจะไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นพิเศษ (๑.๐ ขั้น) และมาสายเกิน ๒๔ ครั้ง (๒๕ ครั้งขึ้นไป) ในครั้งปีงบประมาณอาจไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้าง

กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง ผู้ใดที่ลากิจส่วนตัว ลาป่วยหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุพิเศษที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้เป็นการเฉพาะราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

*หมายเหตุ การลาต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างแต่ละคน ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ